

Ngày 16 Tháng 11 Năm 2023

Thân Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Các cuộc họp phụ huynh nhận phiếu điểm học kỳ 1 sẽ diễn ra vào thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023 – thứ hai đầu tiên sau Lễ Tạ Ơn. Buổi họp nhận phiếu điểm là thời gian dành riêng để phụ huynh và người giám hộ hợp tác với giáo viên nhằm đánh giá tiến bộ học tập của học sinh, hiểu rõ điểm mạnh và những lĩnh vực cần phát triển, đồng thời xem xét các bước tiếp theo hoặc hỗ trợ bổ sung để các em tiếp tục cải tiến, trau dồi kiến thức và chuẩn bị tốt nghiệp.

Năm học này, các buổi họp phụ huynh nhận phiếu điểm sẽ khác hơn so với những năm gần đây. Thay vì các buổi họp diễn ra trong ba nửa ngày liên tiếp thì Buổi Họp Nhận Phiếu Điểm Học kỳ 1 năm nay sẽ diễn ra nguyên một ngày là ngày Thứ Hai 27 tháng 11. Việc điều chỉnh thành một ngày này được thực hiện dựa trên phản hồi từ phụ huynh, gia đình và ban giám hiệu nhà trường. Nhiều bạn nói rằng họp nửa ngày tạo sự khó khăn cho phụ huynh trong việc sắp xếp lịch trình và chăm sóc trẻ em. Ở cấp trường, chúng tôi thấy số học sinh đến trường để học nửa ngày có xu hướng thấp hơn. Thay vào đó, việc tổ chức các cuộc họp phụ huynh nhận phiếu điểm trong một ngày cho phép các trường đưa ra nhiều khung thời gian hẹn khác nhau đồng thời giảm bớt số lượng học sinh nghỉ học.

Chúng tôi hy vọng rằng lời nhắc nhở này sẽ hữu ích để bạn có thể lên kế hoạch phù hợp cho các cuộc họp nhận phiếu điểm vào ngày 27 tháng 11. Ngoài ra, bạn nên sử dụng những hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị cho một cuộc họp hiệu quả:

- Trò chuyện trước với con bạn. Lắng nghe để hiểu nhận thức của con bạn về điểm mạnh cũng như sự tiến bộ của em về mặt học thuật, xã hội và tình cảm.
- Đối với phụ huynh của học sinh trung học, hãy sử dụng tài liệu [Hướng Dẫn Từng Bước Để Truy Cập Tình Trạng Tốt Nghiệp Của Học Sinh](#) này để lấy báo cáo và xem chi tiết học tập của con bạn.
- Cùng con bạn xem xét tiến độ thực hiện bất kỳ kế hoạch hoặc mục tiêu nào đã được thực hiện từ những báo cáo tạm thời (hoặc trước đó). Thảo luận trước những thắng lợi lớn và bất kỳ thiếu sót nào để có thể yêu cầu giáo viên hỗ trợ cụ thể.
- Đối với phụ huynh của học sinh trung học, hãy sử dụng [Danh Sách Kiểm Tra Tốt Nghiệp](#) này để đảm bảo đáp ứng và/hoặc đang đi đúng hướng những quy định tốt nghiệp. Đảm bảo các khóa học và chương trình của con bạn phù hợp với một trong các [Lộ Trình Tốt Nghiệp](#). Hãy coi cuộc họp như một cơ hội để thảo luận về những điều chỉnh cần thiết với giáo viên.
- Thảo luận toàn bộ về đứa trẻ. Đừng chỉ tập trung vào học tập, hãy nói về trạng thái cảm xúc, thể chất và xã hội của con bạn. Sử dụng [danh sách kiểm tra này](#) để hướng dẫn cuộc trò chuyện.
- Chuẩn bị trước mọi câu hỏi cụ thể mà bạn có hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn nói đến ([tài liệu này](#) có thể hữu ích). Đảm bảo ra về với sự hiểu biết rõ ràng về những bước tiếp theo mà bạn, con bạn và giáo viên sẽ thực hiện.
- Hãy nhấp vào [đây](#) để biết thêm lời khuyên.

Chúng tôi là đối tác của bạn cho sự thành công của con bạn! Vì vậy, chúng tôi khuyến khích mọi phụ huynh và người giám hộ tích cực tham gia vào các cuộc họp nhận phiếu điểm. Cuộc đối thoại và giao tiếp cởi mở giữa phụ huynh và nhà trường sẽ nâng cao trải nghiệm giáo dục cho tất cả học sinh. Các giáo viên của chúng tôi rất vui được trò chuyện với bạn.

Cám ơn sự hợp tác của bạn!
Tiến Sĩ Jermaine Dawson
Phó Giám Đốc Dịch Vụ Học Tập
The School District of Philadelphia